



Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải. Ảnh: ANH DÂN

## Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường

Ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1735/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó việc xác định cụ thể vị trí, ranh giới của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải là một nhiệm vụ được đưa vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh. Được sự đồng thuận từ các bộ, ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân địa phương, tỉnh Thái Bình đã xác lập cụ thể vị trí, ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải, trên cơ sở đó tiếp tục trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và phát triển không gian kinh tế biển đa dạng.

### Nhu cầu phát triển hài hòa hướng biển

Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, diện tích tự nhiên 1.584,61km<sup>2</sup>, có khoảng 52km bờ biển và 5 cửa sông lớn đổ ra biển tạo vùng bãi triều trên 16.000ha, qua đó tạo ra nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế biển. Do 3 mặt giáp sông và các tỉnh, thành phố, phát triển hướng về phía Đông, quai đê lấn biển là giải pháp để Thái Bình mở rộng quỹ đất, tạo không gian phát triển kinh tế - xã hội, đây cũng là hướng đi đã được thực hiện từ bao đời nay ở Thái Bình. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác

định cụ thể và thống nhất mục tiêu tập trung xây dựng kinh tế biển trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, an ninh biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, người dân Thái Bình luôn chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu từ biển. Bão biển, nước dâng, triều cường, mặn xâm nhập sâu... hàng ngày tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Hơn ai hết, người dân Thái Bình luôn có ý thức bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ biển, tạo sinh kế ổn định, lâu dài... để con người luôn sống

hòa mình với thiên nhiên, được thiên nhiên che chở, bảo vệ. Đây là chủ trương nhất quán của tỉnh trong quá trình phát triển hướng Đông. Tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã xác định: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và giữ vững cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và thân thiện với môi trường". Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải được xác lập là một bước cụ thể để thực hiện định hướng này.

### Xác lập quy mô, diện tích

Do có tầm quan trọng trong công tác bảo tồn các loài chim di trú nên năm 2002 vùng đất ngập nước Tiên Hải được ghi nhận là một trong các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng của Việt Nam. Đến ngày 2/12/2004, UNESCO đã công nhận "Khu dự trữ sinh quyển ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng" gồm các vùng đất ngập nước phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ nằm ở các cửa sông Thái Bình, sông Hồng và sông Đáy thuộc 3 tỉnh châu thổ sông Hồng: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là một khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Năm 2014, với mong muốn tập trung phát triển rừng trên các diện tích bãi triều nhằm

giữ đất, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế cho người dân, hướng tới hình thành khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND, ngày 26/9/2014 phê duyệt đề án xác lập khu rừng đặc dụng với diện tích 12.500ha lấy tên gọi là "Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải". Phạm vi, ranh giới, quy mô của khu bảo tồn được kế thừa từ Quyết định số 660/KH, ngày 4/10/1995 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); số liệu chỉ định tính, nhằm định hướng xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển rừng. Việc xác lập vị trí, ranh giới, diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm đúng các quy hoạch đã được phê duyệt như Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình... Đây là căn cứ quan trọng, cùng sự tham vấn của các bộ, ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân địa phương để Thái Bình xác lập cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải.

Ngày 20/8/2024, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc xác lập vị trí, ranh giới, diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó xác định:

- Vị trí: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải có vị trí nằm ở vùng ngoài đê số 5, số 6 của huyện Tiên Hải, phía Bắc giáp vùng cửa Trà Lý và quy hoạch khu đô thị dịch vụ Cồn Vành - Cồn Thủ, phía Nam giáp cửa Ba Lạt và quy hoạch khu đô thị dịch vụ Cồn Vành - Cồn Thủ, phía Tây giáp khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, quy hoạch khu đô thị dịch vụ Cồn Vành - Cồn Thủ, khu lấn biển và khu quy hoạch phố biển Đông Châu, phía Đông giáp Biển Đông.
- Ranh giới: Ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải được xác định bằng 33 điểm tọa độ.
- Diện tích: Tổng diện tích khu bảo tồn là 12.500ha, gồm:
  - + Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 2.726ha;
  - + Phân khu phục hồi sinh thái: 9.774ha;
  - + Vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải là khu vực liên kế, bao quanh ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải với diện tích 3.446,5ha.

### Cam kết thực hiện đúng quy định, công ước quốc tế về bảo vệ môi trường

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Những năm qua, tỉnh Thái Bình luôn tuân thủ mục đích, tôn chỉ và các quy định của Công ước Ramsar, khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng được UNESCO công nhận năm 2004. Quan điểm xuyên suốt, thống nhất của tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển là kết hợp hài hòa phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường; không đánh đổi môi

NGÂN HUYỀN



Trình tự, thủ tục xác lập vị trí, ranh giới, diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

## BÁNH TRUNG THU OMELI Vui trọn vẹn, ấm tình thân

Nhiều năm nay, bánh trung thu Omeli của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đã trở thành món quà không thể thiếu trong mỗi mùa trung thu của nhiều người. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trên thị trường, Bảo Hưng đã khẳng định được vị thế của mình, mang đến cho người tiêu dùng những chiếc bánh trung thu chất lượng và đầy ý nghĩa.

### Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

Bà Phan Thị Châm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cho biết: Bánh trung thu Omeli là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để lại với hương vị truyền thống đặc trưng. Để làm ra được loại bánh đúng hương vị truyền thống đòi hỏi phải có tâm huyết, kinh nghiệm tích lũy của cả một quá trình và sự chuẩn bị cầu kỳ, tỉ mỉ về các thành phần, nguyên liệu của bánh. Điển hình như đối với bánh nướng thập cẩm truyền thống phải bảo đảm đủ 36 hương vị, thành phần như là chanh, thịt mỡ, mít bí, mít gừng, lạc nướng... Bánh phải luôn mềm dẻo, thơm, khi ăn cảm thấy vị ngọt của thịt mỡ, mùi thơm của lá chanh, vị ngọt bùi của mít bí, mít sen, vị dẻo dai của lạc nướng, gà quay... Xu hướng của người tiêu dùng hiện nay vẫn rất ưa chuộng bánh trung thu truyền thống nên có tới 60% lượng bánh Omeli là bánh cổ truyền. Chiếc bánh là sự tổng hợp của các hương vị mang ý nghĩa về những điều tốt đẹp, về sự viên mãn và đại diện



Dây chuyền sản xuất bánh trung thu Omeli hiện đại, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

cho sự đủ đầy, trọn vẹn, sung túc, ấm tình thân của mỗi gia đình. Bên cạnh đó, để đáp ứng thị hiếu khách hàng, Công ty đã phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới cao cấp như dòng trứng chảy lava, nhân tôm hùm wasabi, cua hoàng đế, hải sâm và cá thượng hạng, bánh nhân

mặn, bánh ăn kiêng, bánh ăn chay... Có loại bánh Công ty đã kết hợp hai loại nhân khác nhau để tạo sự khác biệt, giúp cho khách hàng thưởng thức được nhiều hương vị trong cùng một chiếc bánh. Trong đó phải kể đến chiếc bánh mâm Vinh quy Bái Tổ được thiết kế nhiều kỹ

cô khác nhau theo nhu cầu của khách hàng. Công nhân Phạm Văn Kiên cho biết: Để ra được chiếc bánh mâm rất nhiều công đoạn, phải thực hiện chuẩn từ khâu cán, gàn bột, lật bánh, tránh bị vỡ bánh... Độc đáo nhất là bánh làm hoàn toàn thủ công để bảo đảm độ thơm ngon, ngọt bùi và giữ được cấu trúc của nhân mềm. Khách hàng sẽ thấy bất ngờ và cảm thấy thích thú khi mở chiếc bánh một bên là nhân đậu xanh, một bên là nhân thập cẩm rất hấp dẫn, đẹp mắt. Bình quân mỗi ngày chúng tôi sản xuất 100 - 200 chiếc bánh mâm trọng lượng 7 - 12kg.

### Bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm

Bà Bùi Thị Thu Hương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng khẳng định: Với kinh nghiệm và bề dày hàng chục năm làm bánh trung thu, chúng tôi luôn đặt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Công ty thực hiện quy trình nghiêm ngặt với 4 yếu tố chính, trong đó kiểm soát chặt nguyên liệu đầu vào, lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, các nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm soát chặt môi trường sản xuất, Công ty thực hiện môi trường sản xuất khép kín, sạch sẽ, khô thoáng, có đầy đủ các biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại. Ngoài ra, trong quy trình sản xuất kiểm soát đầy đủ từ công đoạn nguyên liệu đầu vào đến sơ chế, tào hình, nướng, làm nguội, đóng gói,

đồng thời không ngừng đào tạo, nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho tất cả cán bộ, công nhân viên của Công ty. Ông Ngô Văn Hiệp, trưởng chuyên bánh nướng cho hay: Trong quá trình sản xuất, tôi luôn kiểm tra và theo sát các quy định về chất lượng và khối lượng, luôn nhắc nhở công nhân giữ vệ sinh chung trong quá trình sản xuất, thực hiện đầy đủ quy trình 5S, vệ sinh khử khuẩn nhà máy, thiết bị, máy móc để nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp tuổi thọ sản phẩm ổn định. Ngoài ra, tôi sẽ kiểm tra toàn bộ nguyên liệu đầu vào, bảo đảm tỷ lệ phối trộn nhân đầy

đủ, không được sai lệch theo công thức của Công ty để ra. Bà Nguyễn Thị Hoa, quản đốc sản xuất nhà máy thông tin: Hàng năm Công ty đều có sự tăng trưởng lớn về số lượng đơn hàng. Để đáp ứng về chất lượng cũng như tiến độ xuất hàng, Công ty chú trọng đầu tư mới đồng bộ từ nhà xưởng, thiết bị, máy móc và các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2024, Công ty đã đầu tư toàn bộ dây chuyền mới, áp dụng thêm các quy trình khử khuẩn trong các dây chuyền, các vị trí phòng sạch. Vì thế chất lượng bánh tốt hơn, tuổi thọ của sản phẩm kéo dài hơn.

Nhờ có uy tín và thương hiệu trên thị trường, đến ngày 19/7 âm lịch Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đã nhận đặt hàng hơn 800 tấn sản phẩm bánh trung thu. Bánh trung thu Omeli hiện đã được bày bán ở các siêu thị Vincom, Big C, BRG... và hơn 500 đại lý, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh với các bộ sưu tập đa dạng hình thức, mẫu mã phong phú. Công ty sẽ bố trí nhân lực làm việc 24/24 giờ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, phân đầu cung cấp ra thị trường hơn 1.000 tấn bánh trung thu các loại trong mùa trung thu năm 2024.

THU THÚY



Dây chuyền đóng gói bánh trung thu Omeli.